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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 44 ประจ าปี 2566 
บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานท่ีประชุม 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 44 ประจ าปี 2566 ของบริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้
จัดประชุมเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid 
Meeting) (Physical และ E-Meeting) ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขท่ี 127/2 อาคารปัญจธานี
ทาวเวอร์ ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และผา่นระบบ Zoom 
Meeting ซ่ึงการประชุมไดมี้การบนัทึกภาพในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
กรรมการบริษทัทั้งหมดมีจ านวน 9 คน เขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดสัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 ไดแ้ก่ 

1. ดร. จ าลอง อติกุล  ประธานกรรมการ  
2. นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร  
3. นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายอมรศกัด์ิ นพรัมภา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

     กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 
5. นายวิเศษ จูภิบาล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  

     และธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางอาภาวดี มีคุณเอ่ียม  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  

     ก าหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 
7. นายสุเทพ ตระนนัทสิน  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายปฏิบติัการ) 

กรรมการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
8. นายชาลี ชู   กรรมการบริหาร และ 
9. นายโกะ เป๊ก หยาง   กรรมการบริหาร 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รองกรรมการผูจ้ดัการ (การเงินและบญัชีกลุ่ม) และ 

     เลขานุการบริษทั 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมจากส านักงาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น 
2. นางสาวอญัญารัตน์ สิทธิโชคพิพฒัน์ 

ผู้แทนอาสาพทัิกษ์สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1. นางสาวคฑารัตน์ ศรีเบญจกุล ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 
เร่ิมการประชุมเวลา 10.30 น. 
 ดร. จ าลอง อติกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล  รองกรรมการผูจ้ัดการ (การเงินและบัญชีกลุ่ม) และ เลขานุการบริษัท  เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงสิทธิและวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี  
ขั้นตอนการประชุม 

ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในวาระท่ี เก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเขียนค าถามในกระดาษท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียม
ไวใ้ห้หรือยกมือขึ้น เพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บค าถามหรือส่งไมโครโฟนให้ และขอความกรุณาผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะแนะน าตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งค าถามผ่านระบบการประชุม ตามคู่มือท่ีไดจ้ดัส่งให้พร้อมกบัลิ้งค์การ
ประชุม โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามของท่านทา้ยวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
สิทธิและวิธีในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหน่ึง (1) หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
หน่ึง (1) เสียง และผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้เท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียง
ได้ โดยเม่ือรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ ทั้งน้ี หากผูรั้บ
มอบฉันทะท่ีเป็นคสัโตเดียนออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงท่ีมี จะถือว่าเสียงท่ีขาดเป็นการงดออก
เสียง 
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3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนว่าไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และลงลายมือช่ือก ากบั
บนบตัรลงคะแนนทุกใบ เม่ือเรียบร้อยแลว้ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจาก
ท่านเพื่อน ามานบัคะแนน 
ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ได้ส่งบตัรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
จะถือวา่ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านนั้น มีมติเห็นดว้ยในการพิจารณาวาระนั้นๆ 

4. ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทั้งท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อน าไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบ ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

5. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หน้าท่ีจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ตามท่ีท่านไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละ
วาระ หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย
ในวาระนั้นๆ 

6. ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ไดอ้ย่างชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้งใน
ช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือท าเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลง
ลายมือช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้ 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้ท่านนั้นมอบฉนัทะมาทุกประการ 

8. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยของ
ทุกวาระหลังจากการประชุมเสร็จส้ิน โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าบัตรให้
เจา้หนา้ท่ีก่อนออกจากการประชุม 

9. บริษทัฯ จะแจง้การเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

10. บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการลงทะเบียน การนับคะแนนเสียง และระบบการจัดประชุมผ่าน  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting จากบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นระบบท่ีมี
มาตรฐานและมีการประเมินตนเองกับส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA 



 

หนา้ 4 ของ 26 
 

ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัฯ ได้จดัส่ง
ขั้นตอนการใชง้านระบบการประชุม การส่งค าถามดว้ยขอ้ความและเสียง รวมถึงวิธีการลงคะแนน
เสียง ให้แก่ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแลว้ พร้อมกบัลิ้งค์การเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี ทั้งน้ี ใน
ระหว่างการประชุมหากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ระบบการประชุม สามารถติดต่อ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เบอร์โทรศพัท ์020791811 

11. ทั้งน้ี ในระหว่างท่ีรอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการด าเนินการประชุม
หรือพิจารณาวาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 35 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้

71,017,985 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 54 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได ้425,254,618 หุ้น รวมจ านวน
ผูเ้ข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 89 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 496,272,603 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 59.8821 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ จ านวน 828,750,000 หุ้น ทั้ งน้ี  
มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และครบ
เป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

หลงัจากนั้น ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 44 ประจ าปี 
2566 ของบริษทัฯ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการจดัการประชุมผูถื้อ
หุ้นของบริษทัจดทะเบียน บริษทัฯ เห็นควรให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการประชุม 
ผูถื้อหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ในการน้ี ประธานฯ ขอให้มีอาสาสมัครจาก 
ผูถื้อหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุ้น 1 ราย คือ นางสาวพิณประภา 
หยกชฎาธาร ผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทั ภูรีมาศ นาวี จ ากดั ไดเ้สนอตวัเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนในท่ี
ประชุมในคร้ังน้ี 

 
ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี  
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 43 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 
2565 
ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึง

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 43 ซ่ึงประชุม 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 43 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 
เมษายน 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 501,340,303 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 - 0 

หมายเหต:ุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 5,067,700 หุน้ 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2565 
ในรูปแบบ QR Code ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และ
ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ประธานฯ ได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไม่ไดร้วมวาระท่ี 2 และวาระท่ี 5 เขา้ดว้ยกัน 
เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ แต่วาระท่ี 5 เป็นวาระเพื่ออนุมติั จึงขอแยกวาระออกจากกนั เน่ืองจาก
การรายงานผลการด าเนินงานในวาระท่ี 2 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ซ่ึงเป็นข้อมูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกับวาระท่ี 5 ท่ีเก่ียวข้องกับงบการเงินของบริษัทฯ ด้วย จากนั้ น 
ประธานฯ จึงขอให้นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และนางสาวนาถฤดี 
รุ่งเรืองผล รองกรรมการผูจ้ดัการ (บญัชีและการเงินกลุ่ม) รายงานใหท่ี้ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระ
น้ีต่อท่ีประชุม 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า การขนส่งตูข้องบริษทัฯ ในปี 2565 อยู่ท่ี 
2,232 ลา้นตู ้ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32,000 ตูห้รือร้อยละ 1.4 ถา้ดูการขนส่งบริษทัฯ มีการขนส่งตูป้ระเภท 
COC ซ่ึงเป็นตูท่ี้มีค่าระวางสูงกว่าตู ้SOC เพิ่มขึ้น โดยปริมาณการขนส่งประเภท COC อยู่ท่ี 1.63 ลา้นตู ้ซ่ึง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 280,000 ตู ้หรือร้อยละ 21 ในขณะท่ีปริมาณการขนส่งของ SOC ลดลง 247,000 ตู ้มาอยู่ท่ี 
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607,000 ตู ้หรือลดลงร้อยละ 29 จากปีก่อน ทั้งน้ี ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ ในปี 2565 รายได้
ค่าระวางเฉล่ียทั้งปีจะอยู่ท่ี 662 เหรียญต่อตู ้ซ่ึงเพิ่มขึ้น 126 เหรียญต่อตู ้จากปี 2564 ซ่ึงเห็นไดว้่า รายไดค้่า
ระวางเฉล่ียสูงสุดในไตรมาสท่ี 1 อยูท่ี่ 773 เหรียญต่อตู ้และค่อยปรับตวัลดลงมาจนอยู่ท่ี 472 เหรียญต่อตู ้ใน
ไตรมาสท่ี 4หลงัจากสถานการณ์ COVID ไดค้ล่ีคลายลง 

นอกจากน้ี ในส่วนของต้นทุนค่าระวางเฉล่ียทั้ งปีอยู่ท่ี  337 เหรียญต่อตู ้ ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากปี 
ก่อนหนา้ 66 เหรียญต่อตู ้การเพิ่มขึ้นของตน้ทุนมีผลมาจากราคาค่าน ้ ามนัและค่าใชจ่้ายผนัแปรท่ีสูงขึ้น โดย
อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ทั้งปีอยู่ท่ีร้อยละ 49 เท่ากบัปีก่อนหน้า ทั้งน้ี อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงในแต่ละ 
ไตรมาสเป็นผลจากค่าระวางท่ีลดลง 

ส าหรับองค์ประกอบหลักของต้นทุนการขนส่งจะมีรายการท่ีส าคัญอยู่  5 รายการ ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายในการยกตูข้ึ้นลงท่ีท่า ค่าน ้ามนั ตน้ทุนเรือ ตน้ทุนตู ้และค่าใชจ่้ายในการจดัการคาร์โก (Cargo) โดย
ในปี 2565 ค่าใชจ่้ายท่ีใหญ่ท่ีสุดกลบัมาเป็นค่าน ้ ามนัท่ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ีอยู่ในอตัราร้อยละ 26 มาอยู่ท่ีร้อย
ละ 35 เน่ืองจากราคาและปริมาณการใช้น ้ ามัน ท่ี สูงขึ้ นจากจ านวนกองเรือของบริษัทฯ ท่ี เพิ่มขึ้ น  
ส่วนค่าใชจ่้ายในการยกตูข้ึ้นลงอยูท่ี่ร้อยละ 32 ใกลเ้คียงกบัปี 2564 แต่อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเรือได้
ลดลงจากร้อยละ 18 มาอยู่ท่ีร้อยละ 12 เน่ืองจากการเปล่ียนมาตรฐานการบญัชีส าหรับการเช่าระยะยาว ส่วน
ค่าใชจ่้ายอีก 2 ตวัท่ีเหลือยงัอยูใ่นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 

ส าหรับผลก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ก าไรของบริษทัฯ ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ในปี 
2565 อยู่ท่ี 24,625 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปี 2564 หรือเป็นจ านวนเงิน 6,652 ลา้นบาท โดยก าไร
ท่ีเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการเดินเรือท่ีเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 37 ในขณะท่ีตน้ทุนการเดินเรือเพิ่มขึ้น
ในอตัราร้อยละ 38 ท าให้บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้น 6,760 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36 จากปีก่อน ส าหรับ
รายไดท่ี้เพิ่มขึ้นหลกั ๆ มาจากอตัราค่าระวางเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในส่วนรายไดอ่ื้น บริษทัฯ มีรายได้
จากการขายทรัพย์สิน/เรือเดินทะเล จ านวน 961 ล้านบาท มีดอกเบ้ียรับ 117 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน  
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนพนกังาน มีตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้อยตวั Libor ท่ีสูงขึ้น ในปี 2564 บริษทัฯ มีการกลบัรายการการดอ้ยค่าของ
เรือจ านวน 835 ลา้นบาท แต่ไม่มีรายการน้ีในปี 2565 เน่ืองจากไม่มีส ารองการดอ้ยค่าของเรือเหลืออยูแ่ลว้  

จากองค์ประกอบทั้งหมดเป็นผลท าให้ก าไรในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ท าให้อตัราก าไรต่อ
หุน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ 29.714 บาทต่อหุน้ เทียบกบั 21.687 บาทต่อหุน้ในปี 2564 

หลังจากนางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล ได้กล่าวรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของ 
บริษทัฯ แลว้ นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์รายงานถึงประเด็นส าคญัในปี 2565 ซ่ึงครอบคลุมถึงการเจริญเติบโต
ท่ีส าคญัและเหตุการณ์ส าคญั ในปี 2565 รวมถึงความคาดหวงัของตลาดส าหรับปี 2566 และกลยุทธ์หลกัใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
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ในปี 2565 ความต้องการของการขนส่งทางทะเลในช่วงตอนต้นของปียงัคงสูงอยู่ ซ่ึงต่อ
เน่ืองมาจากปี 2564 โดยส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือ ปัญหาความขดัแยง้ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความขดัแยง้ระหว่างรัสเซีย
และยเูครน ซ่ึงเกิดขึ้นประมาณไตรมาสท่ี 1 ท าใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัในตลาดโลกและราคาน ้ ามนัท่ี
พุ่งสูงขึ้น ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ เหตใุดค่าใชจ่้ายน ้ามนัของบริษทัฯ ถึงพุ่งสูงขึ้นในปีท่ีแลว้ และส่ิงท่ีตามมา
คือ อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนยัส าคญัทัว่โลกรวมถึงความตอ้งการการขนส่งสินคา้ท่ีชะลอตวัลง และ
ค่าระวางท่ีปรับตวัลดลงจนถึงส้ินปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีความยินดีท่ีจะรายงานวา่ บริษทัฯ ยงัคงสามารถ
ท าผลก าไรส าหรับปี 2565 สูงสุดเป็นประวติัการณ์  

ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การเตรียมตวัและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษทัฯ โดย
ได้ขยายธุรกิจนอกเหนือจากทวีปเอเชีย รวมทั้ งได้ขยายเครือข่าย (Networks) ไปถึงแอฟริกา แอฟริกา
ตะวนัออก เคนย่า และจะขยายไปยงัแทนซาเนียเป็นท่ีต่อไป ในขณะเดียวกนั เราไดท้ าการขยายธุรกิจไปยงั
อาเซียน โดยไดข้ยายไปยงัมาเลเซียตะวนัออก รวมถึงพอร์ตเล็ก ๆ ในประเทศฟิลิปปินส์มากขึ้น และส่ิงท่ีน่า
ภาคภูมิใจอีกอย่างคือ เราได้รับเรือคอนเทนเนอร์ธงไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ดว้ยความจุ 12,000 ตู ้
โดยไดรั้บมาแลว้จ านวน 2 ล า ซ่ึงไดใ้ชง้านและสร้างเมด็เงินใหแ้ก่บริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

นอกจากนั้ น ส่ิงท่ีเกิดขึ้ นในปีท่ีผ่านมาคือความหนาแน่นของท่าเรือ (Port Congestion) ซ่ึง
เกิดขึ้นจากการท่ีเรือตอ้งไปจอดคอยอยู่ตามท่าเรือต่าง ๆ โดยจะเห็นไดว้่าในปี 2565 ท่ีตลาดขนส่งทางทะเล
ค่อนขา้งร้อนแรง โดยไดข้ึ้นถึงจุดสูงสุดในคร่ึงปีแรกแลว้หลงัจากนั้นก็เร่ิมลดลง ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่เกิด
จากความตอ้งการของสินคา้ท่ีมีการชะลอตวัลง ท าให้อตัราการหนาแน่นของเรือท่ีจอดคอยตามท่าเรือเพื่อ
ขนถ่ายสินค้าค่อย ๆ ลดลง โดยจะเห็นได้ว่าปี 2566 ยงัคงมีการปรับตวัลดลง อย่างไรก็ตาม ระดับความ
หนาแน่นของท่าเรือยงัถือวา่ไม่ไดอ้ยูใ่นอตัราท่ีต ่ามาก ซ่ึงยงัคงอยูใ่นระดบัเดียวกบัตน้ปี 2564  

ในปี 2564 ต่อเน่ืองมาจนถึงช่วงคร่ึงปีแรก 2565 จะเห็นไดว้่าจ านวนเรือถูกน ามาใชง้านทั้งหมด 
แสดงถึงความตอ้งการเรือมีจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 เน่ืองจากความตอ้งการ
ของสินคา้ในตลาดเร่ิมลดลง ราคาน ้ ามนัเร่ิมสูงขึ้น และเร่ิมมีการต่อรองราคาค่าเช่าเรือระหว่างเจา้ของเรือ
และผูเ้ช่าเรือในอตัราท่ีต ่าลง ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565 ไดเ้กิดปัญหาเร่ืองอตัราเงินเฟ้อ 
และความตอ้งการของสินคา้เร่ิมลดลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีเรือท่ีถูกจอดทิ้งมีจ านวนเพิ่มขึ้น จนกระทัง่ตน้ปี 
2566 จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการของเรือเร่ิมกลบัมามีมากขึ้น  

ส าหรับปัญหาอตัราเงินเฟ้อจะเห็นไดว้่าในปี 2565 ท่ีผ่านมา อตัราเงินเฟ้อกระโดดขึ้นค่อนขา้ง
แรง ตั้งแต่เร่ิมมีสงครามยเูครน และยงัคงพุ่งสูงขึ้นต่อไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ถึงจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนของ
ปีท่ีแลว้ และตอนน้ีเราจะเห็นได้ว่าอตัราเงินเฟ้อค่อย ๆ ลดลง แต่ถึงกระนั้นก็ยงัอยู่ในระดบัท่ีสูง ซ่ึงอย่าง
นอ้ยเราก็ไดผ้า่นจุดสูงสุดมาแลว้ 
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นอกจากน้ี นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์ไดร้ายงานถึงความคาดหวงัของตลาดส าหรับปี 2566 ว่า 
อตัราค่าเช่าเรือ หรือ Charter Hire Rate ไดล้ดลงมามาก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าระดบั
ก่อนโควิด ในส่วนของราคาน ้ ามนัซ่ึงไดเ้ร่ิมลดลงแลว้นั้น เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกท่ียงัมีความ
เช่ือว่าสถานการณ์ยงัไม่ค่อยสู้ดีนัก ท าให้ความตอ้งการของน ้ ามนัลดลง นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเรา
ลืมไม่ไดค้ือ OPEC+ ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมราคาน ้ ามนั ขณะน้ีไดมี้นักวิเคราะห์หลากหลายส านักกล่าวว่า ราคา
น ้ ามันจะสูงขึ้ น ความต้องการของผูบ้ริโภคจะกลับมามากขึ้นในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ซ่ึงท าให้เราต้อง
สงัเกตการณ์อยา่งใกลชิ้ดต่อไป โดยส่ิงท่ีเราคาดคะเนวา่ราคาน ้ามนัน่าจะไม่เปล่ียนแปลงไปจากระดบัน้ี 

ส าหรับดชันีค่าระวางเรือ (Freight Index) จะเห็นไดว้่า ค่าระวางเรือเร่ิมลดลงซ่ึงจะเห็นไดจ้าก
ตวัเลขล่าสุดท่ีค่าระวางเรือมาถึงจุดท่ีเร่ิมคงท่ีแลว้และไปยงัจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด แตย่งัคงอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า
ก่อนโควิด 

ในส่วนของธุรกิจของบริษทัฯ โดยเฉพาะธุรกิจ COC ซ่ึงไดค้่าระวางท่ีสูงกว่า บริษทัฯ เล็งเห็น
ถึงความส าคญัของการเจริญเติบโตและยงัมุ่งมัน่ท่ีจะเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน ถึงแมเ้ราจะมีการเติบโตอย่าง
กา้วกระโดดระหว่างปี 2563-2565 ในปี 2566 บริษทัฯ คาดหวงัว่าจะมีอตัราการเจริญเติบโตทางดา้น COC 
ขึ้นไปอีก ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ยอะมากก็ตาม ทั้งน้ี ผลก าไรของปี 2566 มีหลายส านกัไดอ้อกมาคาดคะเนถึงธุรกิจ
สายเรือ เช่น HSBC คาดว่าสายเรือจะสามารถท าผลก าไรได้ร้อยละ 20 ของปี 2565 ในขณะท่ี Drewry ได้
คาดคะเนใหม่ในเดือนมกราคมท่ีผ่านมาว่าจะสามารถท าผลก าไรได้ร้อยละ 5-10 ของปี 2565 นอกจากน้ี  
สายเรือท่ีจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศได้คาดคะเนว่า ในปี 2566 จะสามารถท าผลก าไรได้ประมาณ 
ร้อยละ 15-20 ของปี 2565 ซ่ึงเป็นขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาวา่สถานการณ์จะเป็นอยา่งไรต่อไป 

นอกจากน้ี World GDP ซ่ึงถูกคาดคะเนไวเ้ม่ือไตรมาสท่ี 4 ของปีท่ีผ่านมาเทียบกบัขอ้มูลล่าสุด
ของ IMF พบว่า ในไตรมาสท่ี 1 นั้น sentiment เร่ิมปรับตวัดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์อาจจะไม่ไดแ้ย่
อย่างท่ีหลาย ๆ ส านักได้คาดคะเนไว้ตั้ งแต่ปีท่ีแล้ว ทั้ งน้ี  ING Think Economic Forecast ได้คาดการณ์ 
การเติบโตของ GDP ในแต่ละประเทศ  ซ่ึงสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะค่อนข้างไม่ ดีนัก โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกามีการคาดการณ์วา่ สถานการณ์ในคร่ึงปีหลงัอาจจะเห็นตวัเลข Negative ดว้ยซ ้ าไป ซ่ึงก็อาจจะ
เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดสู้ง เพราะว่าอตัราเงินเฟ้อของทั้งสองภูมิภาคน้ียงัคงค่อนขา้งสูงอยู่ เพราะฉะนั้นตอ้งมีการ
ท าให้เงินเฟ้ออยู่ในสภาวะคงท่ีโดยการขึ้นดอกเบ้ีย ซ่ึงคงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น อย่างไรก็ตาม คงตอ้งดูสถานการณ์
วา่จะเป็นอยา่งไรต่อไป 

ในขณะเดียวกัน ประเทศท่ีบริษัทฯ ได้มีการด าเนินธุรกิจอยู่ เช่น ประเทศจีน อินเดีย และ
อาเซียน ยงัคงมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีค่อนขา้งดีเม่ือเทียบกับส่วนอ่ืน ๆ ทั้งน้ี มีการคาดการณ์ว่า ปริมาณ
สินคา้ (Inventory) ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปยงัคงมีเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ดี ในไตรมาสท่ี 3 ปริมาณ
สินคา้ (Inventory) น่าจะลดลงจนถึงระดบัท่ีตอ้งสั่งสินคา้เขา้มาใหม่ ซ่ึงเป็นตวับ่งบอกสาเหตุท่ี GDP และ 
PMI ของจีนรวมถึงเอเชียเร่ิมกลบัมาดีขึ้น เพราะขณะน้ีไดมี้การคาดคะเนแลว้วา่ จะตอ้งมีค าสั่งสินคา้มากขึ้น
เพื่อจะน ามาใช้ในการผลิตสินค้า โดยปริมาณ Semi-Raw Material เร่ิมขยบั เพื่อท่ีจะเตรียมขนสินค้าใน 
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ไตรมาสท่ี 3 นอกจากน้ี นายทวินโชคได้เน้นย  ้าว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษทัฯ นั้ น ผูค้นยงัมีการ
บริโภคอยู่ โดยเฉพาะพวกสินคา้อุปโภคบริโภค ของใช้ประจ าวนั เช่น กระดาษช าระและน ้ ายาซักผา้ ซ่ึง
สินคา้เหล่าน้ีส่วนใหญต่อ้งมาจากหลาย ๆ ท่ี  

ส าหรับอุปทานและอุปสงคข์องตูแ้ละเรือ จะเห็นไดว้่าในปี 2564 ความตอ้งการในการใช้ตูค้อน
เทนเนอร์สูงกว่าจ านวนเรือท่ีเข้ามาใหม่ ทั้ งน้ี ในปี 2566 และ 2567 จะเห็นว่าชนิดเรือท่ีจะเขา้มาเป็นเรือ
ขนาดหม่ืนตูข้ึ้นไป ซ่ึงไม่ได้ว่ิงในเส้นทางของเรา ส่วนเส้นทางท่ีเราว่ิงจะเห็นว่ามีเรือเข้ามาไม่ค่อยมาก 
ดงันั้น ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะเป็นทางออ้มไม่ใช่ทางตรง 

นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์จึงได้เน้นย  ้าหลกัการ 3 ขอ้ ท่ีบริษทัฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
ไดแ้ก่ 1) การเติบโตอย่างย ัง่ยืน 2) การพฒันากระบวนการท างานภายในอยา่งไม่หยุดย ั้ง และ 3) งบการเงินท่ี
แขง็แกร่ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
ส าห รับการเติบโตของบริษัทฯ ประกอบด้วยกฎหลัก 4 ข้อในรายละเอียด ได้แก่  (1)  

การเขา้ไปในตลาดใหม่ ๆ ท่ีคิดว่าสามารถท าก าไรไดสู้งขึ้น (2) การเพิ่มความหนาแน่นของตลาดท่ีเรามีอยู่
โดยการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด หรือ Market Share (3) การน าเรือท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขา้มาในกองเรือ
ของเรา และ (4) การมองลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง (Customers Centric) นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้เร่ิมท าธุรกิจตู ้
รีเฟอร์คอนเทนเนอร์ (Container Reefer Business) แลว้ อีกทั้งไดส้ร้างสมดุลในธุรกิจไม่ให้พึ่งพาท่ีใดท่ีหน่ึง
มากเกินไป ซ่ึงเห็นไดว้่าอตัราการเติบโตทางด้านตะวนัตกเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอินเดียและตะวนัออกกลาง 
โดยคาดวา่จะไปถึงในอตัราร้อยละ 22 และน่าจะถึงร้อยละ 25-30 ในอนาคต 

2) การพฒันากระบวนการท างานภายในอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรและการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัใน

การด าเนินธุรกิจใหม้ากขึ้น ทั้งหมดน้ีเพื่อให้อตัราตน้ทุนของบริษทัฯ ลดต ่าลง ยกตวัอยา่งเช่น กว่าร้อยละ 70 
ของ Booking ด าเนินการผ่าน E-Booking แลว้ กว่า 150 Reports สามารถจดัท าไดโ้ดยอตัโนมติั นอกจากน้ี 
กระบวนการท างาน (Work Process) กว่า 600 กระบวนการได้ถูกทบทวน เพื่อให้การท างานกระชับมาก
ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นบุคลากรของบริษทัฯ สามารถท างานอย่างอ่ืนท่ีเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น อีกทั้ง กว่า 140 
กระบวนการใชหุ่้นยนตเ์ขา้มาท างานแลว้ โดยบริษทัฯ จะไม่หยดุย ั้งเพียงเท่าน้ีและเช่ือว่าจะเพิ่มศกัยภาพใน
การบริหารค่าใชจ่้ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) งบการเงินท่ีแขง็แกร่ง 
ส าหรับงบการเงินของบริษทัฯ ท่ีไดเ้ห็นแลว้ว่ามีความเขม้แข็ง จะยงัคงความเขม้แข็งน้ีต่อไป 

เพราะเรามีความเช่ือว่าขา้งหนา้ยงัคงมีคล่ืนอีกหลายลูกท่ีจะตอ้งฝ่าฟันไป นอกจากน้ี บริษทัฯ มีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งเก็บส ารองให้อยู่ในระดับหน่ึง เพื่อจะสามารถผ่านพน้วิกฤตไปไดเ้หมือนท่ีผ่านมา เพราะจุดแข็ง
ของเราในช่วงวิกฤตสิบกวา่ปีท่ีผา่นมา เพราะเรารู้วา่ “What If” และสร้างความพร้อมเสมอ เพราะฉะนั้นจุดน้ี
ยงัคงเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทัฯ ต่อไป 



 

หนา้ 10 ของ 26 
 

ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดมี้การปลดระวางเรือเก่าซ่ึงมีอายุ 15 ถึง 25 ปีขึ้นไป จ านวน 6 ล า และ
ซ้ือเรือใหม่เขา้มา ไดแ้ก่ขนาด 12,000 ตู ้จ านวน 4 ล า ซ่ึงไดรั้บมาแลว้จ านวน 2 ล า และจะรับในปี 2566 อีก
จ านวน 2 ล า ส่วนเรือขนาด 7,000 ตู ้อีกจ านวน 4 ล า ก าลงัจะมาในปี 2567 และ 2568 นอกจากน้ี จะมีเรือท่ี
ทันสมัยขนาด 1,700 และ 1,900 ท่ีจะเข้ามาในกองเรือภายในปีน้ี โดยเรือเหล่าน้ีจะสามารถสร้าง Cost 
Efficiency ท่ีสูงกวา่เรือล าเก่าท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการลูกคา้ให้ดียิง่ขึ้น นอกจากขนาด
บรรทุก ท่ี เยอะขึ้ นแล้ว ย ังใช้น ้ ามันน้อยลง ในขณะเดียวกัน เรือเหล่าน้ีจะลดปัญหาเก่ียวกับ เร่ือง 
Decarbonization ซ่ึงเป็นกฎท่ีก าลงัจะมา บริษทัฯ มัน่ใจว่าเรือทุกล าในกองเรือของบริษทัฯ จะมีการพฒันา
ในเชิงเทคนิคและได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม รวมถึงมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดูแลรักษาเรือล าเก่า ท าให้
มัน่ใจว่าในปี 2567-2568 บริษทัฯ จะไม่มีปัญหาเร่ือง Decarbonization ซ่ึงอาจเป็นขอ้กงัวลของผูถื้อหุ้นบาง
ท่าน 

นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์ไดเ้น้นย  ้าถึงหลกักลยุทธ์ 3 ขอ้ของบริษทัฯ 1) การเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
2) การพฒันากระบวนการท างานภายในอย่างไม่หยดุย ั้ง และ 3) งบการเงินท่ีแข็งแกร่ง รวมถึงลูกคา้ท่ีจะเป็น
จุดศูนยก์ลางในกลยทุธ์ของบริษทัฯ 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมเก่ียวกับผลการด าเนินงานด้านการต่อตา้นทุจริตและ 
คอร์รัปชัน ประจ าปี 2565 ว่า บริษทัฯ ได้มีการจดัการฝึกอบรบให้แก่พนักงานตั้งแต่ระดับผูช่้วยผูจ้ดัการ
ทั่วไปจนถึงระดับรองกรรมการผูจ้ ัดการ เก่ียวกับการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากน้ี ได้มีการ
เผยแพร่แนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัจรรยาบรรณพนกังาน ให้
พนกังานและผูบ้ริหารทุกคนรับทราบ เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและหลกัปฏิบติัดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นางนารี แซ่ล้ี 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า จากแบบ 56-1 One Report หน้า 73 เหตุใด Capacity Utilization 
ในปี 2565 จึงลดลงร้อยละ 13 จากร้อยละ 155 เป็นร้อยละ 135 

นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากตวัเลขท่ีเห็นเป็นตวัเลขท่ีเฉล่ียทั้งปี ไม่ใช่ตวัเลขของช่วงใด
ช่วงหน่ึง ซ่ึงช่วงตน้ปีตวัเลขจะสูง พอช่วงคร่ึงปีหลงัก็ลดลง ท าให้ Overall 
ลดลง 

นายภูริภทัร บุญวิวฒันานนัท ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า  ปั จ จุบันลู กค้าของ  RCL ท่ี เป็ นคู่ ค้ากัน ส่ วนให ญ่  เป็ น
อุตสาหกรรมประเภทใดบา้ง เพื่อดูว่าในอนาคตกลุ่มอุตสาหกรรมาต่าง ๆ จะ
มีผลอะไรต่อสภาพเศรษฐกิจของปี 2566 หรือไม่ 
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นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ลูกคา้หรือลกัษณะของสินคา้ขึ้นอยู่กบักลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อาเซียน เอเชีย 
และในจีน ส่วนมากจะเป็น Semi-Raw Materials ซ่ึงใช้ในการผลิต Finished 
Product แต่ถา้เป็นอินเดีย ตะวนัออกกลาง จะเป็นพวกสินคา้ท่ีผลิตเพื่อใช้
อุปโภคบริโภค ส่วนของท่ีกลบัจากอินเดียหรือตะวนัออกกลางมาท่ี เอเชีย 
อาเซียน จะเป็นพวกเคมีภณัฑ ์แต่สัดส่วนใหญ่ ๆ ของบริษทัฯ จะขนส่งพวก 
Semi-Raw Materials เป็นหลกั 

นายภูริภทัร บุญวิวฒันานนัท ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมวา่ Semi-Raw Materials เหมือน Semi-Conductor หรือไม่ 

นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงว่า Semi-Raw Materials ไม่เหมือน Semi-Conductor ส่วนมากเป็นพวก 
Chemical Base และ Agriculture Base เช่น แป้งแปรรูปและเมด็พลาสติก 

นายภูริภทัร บุญวิวฒันานนัท ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า รถยนตจ์ะขนส่งผ่านทางคอนเทนเนอร์หรือไม่ และในปี 2566- 
2568 เห็นว่าบริษทัฯ มีการซ้ือเรือเขา้มาใหม่ บริษทัฯ พอจะแจง้ไดห้รือไม่ว่า
จ านวนเรือท่ีเขา้มาใหม่ใช้งบโดยประมาณเท่าไร จึงอยากทราบว่ากองเรือ
ทั้งหมดท่ีจะซ้ือเขา้มาในระหวา่งปี 2566- 2568 ประมาณเท่าไหร่ 

นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ขอให้นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล ช้ีแจงถึงงบประมาณการซ้ือเรือต่อท่ีประชุม 
และไดช้ี้แจงว่า ส าหรับตลาดท่ีเราอยู่รถยนตจ์ะถูกขนโดยเรือล าเลียงรถยนต ์
ซ่ึงมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า แต่ถา้เป็นตลาดเกิดใหม่หรือตลาดเลก็ ๆ เช่น พม่า
หรือแอฟริกาจะมีการขนส่งรถมือสองโดยตูค้อนเทนเนอร์แต่มีจ านวนไม่
มาก  ส าห รับสินทรัพย์ท่ีบ ริษัทฯ ซ้ือ เข้ามานั้ น  ได้มี  Finance Backup 
เรียบร้อยหมดแล้ว เพราะฉะนั้นปัญหาเร่ืองกระแสเงินสด (Cash Flow) จะ
ไม่มี 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า หากผูถื้อหุ้นกงัวลว่าบริษทัฯ จะมีเงินเพียงพอ
หรือไม่ในการจะซ้ือเรือเพิ่มเติม จึงขอแจง้ว่าบริษทัฯ ได้รับการสนับสนุน
จากธนาคารเรียบร้อยแลว้ส าหรับเรือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่และท่ีก าลงัจะเขา้มาใน
อนาคต นอกจากน้ี อย่างท่ีผูถื้อหุ้นทราบว่าบริษทัฯ มีเงินสดจ านวนมาก ซ่ึง
ในบางล าท่ีซ้ือจะใชเ้งินสดแทนท่ีจะใชสิ้นเช่ือจากธนาคาร เน่ืองจากดอกเบ้ีย
สินเช่ือยงัคงสูง ถึงแมบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนจากเงินฝากท่ีค่อนขา้งสูง 
แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัคงต ่ากว่าดอกเบ้ียเงินกู ้ซ่ึงบริษทัฯ ก็จะสร้างสมดุลในตวั
น้ี และมีการวางแผนท่ีจะให้มีภาวะเงินสดในระดบัท่ีพร้อมจะซ้ือสินทรัพย์
ใหม่เม่ือมีสินทรัพยท่ี์เหมาะสม 
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นายภูริภทัร บุญวิวฒันานนัท ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร และแจ้งว่า
ไม่ไดมี้ความกงัวลอย่างใดและยินดีท่ีบริษทัฯ ไดมี้การใชเ้งินสดท่ีมีอยู่ เพียง
แค่อยากทราบเก่ียวกบัสภาวะเงินสดท่ีมีอยู ่

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

ช้ีแจงวา่ เรือท่ีเราซ้ือเราอาจจะซ้ือดว้ยเงินสดเองหรือกูจ้ากธนาคารได ้

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในปี 2566- 2568 มีขอ้ตกลง (Commitment) ส าหรับเรือ
ท่ีซ้ือเข้ามาหรือสั่งต่อเป็นมูลค่าประมาณ 23,000 ล้านบาท ซ่ึงเรือของ 
บริษทัฯ เป็นเรือท่ีได้รับการสนับสนุนจากสถาบนัการเงินทั้งในและนอก
ประเทศ ขณะน้ีบริษทัฯ ก าลงัชัง่น ้ าหนักอยู่ว่าแทนท่ีเราจะกู ้เราจะสามารถ
ใชเ้งินสดท่ีมีไดห้รือไม่ เพราะดอกเบ้ียค่อนขา้งสูงและคาดว่าจะไม่มีปัญหา
กับกระแสเงินสด ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้ นอยู่กับ
สถานการณ์ดว้ยว่าธุรกิจจะเป็นอย่างไร ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหา
เร่ืองกระแสเงินสดในช่วง 2-3 ปี 

นายภูริภทัร บุญวิวฒันานนัท ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า ปัจจุบัน Capacity ของกองเรือท่ีมีอยู่กับ Order ตอนน้ีเราเต็ม 
Capacity แลว้หรือยงั เพื่อท าให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจไดว้่าเรือท่ีซ้ือมาจะไดใ้ช้งาน 
ตาม Order และตามสภาพเศรษฐกิจ 

นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงว่าบริษทัฯ ตอ้งการท่ีจะมีเงินสดท่ีเพียงพอท่ีจะผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไปได ้เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ีค่อนขา้ง Dynamic แต่เรารู้ว่า
ในระดบัของเรา ณ ปัจจุบนัถือว่ามากเกินไป จึงเป็นท่ีมาว่าพวกเรือต่าง ๆ ท่ี
จะเขา้มาจะไดมี้การพิจารณาวา่จะใชเ้งินกูจ้  านวนมากนอ้ยเพียงใด  
ถดัมา ถา้เทียบกบัความตอ้งการเจริญเติบโตของบริษทัฯ แลว้นั้น จ านวนเรือ
ก็อาจจะไม่เพียงพอ ซ่ึง 10 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่ค่อยไดซ้ื้อเรือใหม่เท่าไหร่ 
เราจึงมีความจ าเป็นตอ้งหาเรือเขา้มาแทนเรือเก่าท่ีมีอายุเยอะเร่ือย ๆ เพราะ
ต้องการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ในหลาย ๆ ปีข้างหน้า  
แต่อย่างไร ก็ตอ้งค่อยๆเป็นค่อยๆไป นอกจากน้ี วิธีการวางแผนการใช้งาน
คือการขยายเครือข่ายของบริษทัฯ ตามท่ีได้รายงานไปแลว้นั้น เพื่อรองรับ
เม่ือเรือล าท่ีจะเขา้มามนัล าใหญ่ขึ้น เพราะฉะนั้น Capacity ของบริษทัฯ ก็จะ
เยอะขึ้น เราจึงตอ้งมีเครือข่ายท่ีกวา้งพอท่ีจะมารองรับ ในเวลาเดียวกนัก็ตอ้ง
เพิ่มศักยภาพของการท่ีจะได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น ซ่ึงมีอยู่สองแบบ
ไดแ้ก่ ตลาดท่ีอ่ิมตวัแลว้และไม่ค่อยโตแลว้ นัน่อาจท าให้เกิด price war ท่ีเรา
ไม่ตอ้งการ บริษทัฯ จึงไดม้องหาตลาดท่ีมีการเจริญเติบโตค่อนขา้งสูง และ 
ก็เป็นส่ิงท่ีดีท่ี เครือข่ายท่ีด าเนินอยู่ ปัจจุบัน เช่น อาเซียน เอเชีย อินเดีย 
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ตะวนัออกกลาง และแอฟริกาอยู่ในสถานการณ์ท่ีดีและมีศักยภาพในการ
เติบ โต ท่ี สู ง  เพ ราะฉะนั้ น ก าร เพิ่ มสั ด ส่ วนตลาดของบ ริษัท ฯ  คื อ 
ความสามารถในการเติบโตควบคู่หรือมากกว่าการเติบโตของตลาดได ้
มากกวา่การแยง่ส่วนแบ่งตลาดของผูอ่ื้น 

นายเรืองศกัด์ิ ศรีธนวิบุญชยั 
ผูรั้บมอบฉันทะ 

กล่าวขอบคุณบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ 
และสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มการเติบโตในปี 2566-2571 แผนงาน 5 ปี 
เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงความเส่ียงและการลดความ
เส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งผลก าไรในภายภาคหนา้วา่จะเป็นเช่นเดิมหรือไม่ 

นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงว่า ผลก าไรแบบน้ีจะสามารถเห็นได้อีก เพียงแค่ย ังไม่สามารถ
คาดการณ์ไดว้า่จะเป็นเม่ือไหร่ เพราะยอมรับว่า ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นส่ิงท่ีเกินจาก
ความปกติ เน่ืองจากสถานการณ์ COVID ทั้งน้ี ในภาวะท่ีโลกมีความผนัผวน
สูงจากสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือการเมือง หากเกิดขึ้นอีกคร้ัง
บริษทัฯ มีความมัน่ใจว่าจะสามารถท าก าไรไดม้ากกวา่เดิมแน่นอน เน่ืองจาก
มีความพร้อมด้วยโครงส ร้างพื้ นฐาน  (Infrastructure) ท่ี ใหม่ขึ้ น  และ 
ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น 
นอกจากน้ี แผนการเติบโตของบริษทัฯ ในอีก 5 ปี บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ี
จะเติบโตมากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะฉะนั้นต้องรอดูต่อไปว่าผล
สุดทา้ยแลว้เราจะเติบโตไดป้ระมาณเท่าไหร่ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 

 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

วาระที่ 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 9 คน ได้รับ

ค่าตอบแทนมาตรฐานรายปี ประจ าปี 2565 จ านวน 5.95 ลา้นบาท และไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 
0.5 ของก าไรส่วนท่ีเกิน 1,000 ลา้นบาทแรก เป็นจ านวนเงิน 118,125,884.54 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในส่วนของ “โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2565 และส่ิงท่ีส่ง 
มาดว้ย 3  
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ปรับ “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ท่ีเคยอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 30 
เมษายน 2547 ในกรณีผลประกอบการของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท และอนุมติัเพิ่มเติม
เฉพาะส่วนของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี คร้ังท่ี 39 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์“ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ท่ีเสนอ
ปรับปรุงใหม่ ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
(2) ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐาน ในกรณีผลประกอบการของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิไม่

เกิน 1,000 ลา้นบาท 
(3) ใหมี้ผลการใชค้่าตอบแทนท่ีปรับปรุงใหม่ ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 

หรือจนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของก าไรสุทธิส่วนท่ีเกิน 1,000 ลา้นบาท ใหค้งไวเ้ช่นเดิม 
อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษทัไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบ

อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน
จ ากดั 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลเสนอ และคณะกรรมการบริษทัได้เห็นชอบแล้ว ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

(1) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
(2) ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐาน ในกรณีผลประกอบการของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิไม่เกิน 

1,000 ลา้นบาท 
(3) ใหมี้ผลการใชค้่าตอบแทนท่ีปรับปรุงใหม่ ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 

หรือจนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
1) ค่าตอบแทนมาตรฐานรายเดือน 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนมาตรฐานรายเดือน 

(บาท) 
ประธานกรรมการ  100,000  
กรรมการผูจ้ดัการ  80,000  
กรรมการบริษทั  40,000  
กรรมการตรวจสอบ  30,000  
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล  15,000  

2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมของก าไรส่วนท่ีเกิน 1,000 ลา้นบาทแรก 
ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ลา้นบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทน

อีกร้อยละ 0.5 ของก าไรส่วนท่ีเกิน 1,000 ลา้นบาทแรก โดยใหก้รรมการต าแหน่งต่าง ๆ ไดรั้บตามสัดส่วนท่ี
ก าหนดไวใ้น “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน: ไม่มี 
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ทั้งน้ี กรรมการบริษัทไม่ได้รับเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนใด
นอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และหากผลประกอบการของบริษทัฯ มีก าไรส่วนเกิน 1,000 ลา้นบาท ให้
เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของก าไรส่วนเกิน 1,000 ลา้นบาทแรก โดยใหก้รรมการต าแหน่งต่าง ๆ ไดรั้บ
ตามสัดส่วนท่ีก าหนดไวใ้น “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ตามหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 26 เม่ือ
วนัท่ี 29 เมษายน 2548 ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 500,724,505 773,600 3,300 0 

ร้อยละ 99.85 0.15 0.0007 0 

หมายเหต:ุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 161,102 หุน้ 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2565 
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 35. ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท า 
งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติตามท่ีแสดงไวใ้น แบบ 56-1 One Report โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการแลว้ 



 

หนา้ 17 ของ 26 
 

ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัทฯ  

  หน่วย: บาท 

รายการ เฉพาะบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพยถ์าวร  5,953,817  6,274,350  27,105,182  20,256,039  

สินทรัพยร์วม  19,625,793  16,431,281  58,931,916  38,713,283  

หน้ีสินรวม  1,264,595  7,903,792  13,637,112  12,800,221  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  18,361,199  8,527,489  45,294,804  25,913,062  

รายไดจ้ากการเดินเรือ  4,847,218  2,113,866  52,073,671  37,979,015  

รายไดร้วม 17,178,107  6,091,596  53,179,508  38,910,104  

ก าไรขั้นตน้ (จากการเดินเรือ) 3,675,500  1,100,166  25,562,383  18,802,775  
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
บริษทัใหญ่ 15,482,559 4,287,753 24,625,177 17,972,751 

ก าไรต่อหุน้(บาท) 18.68 5.17 29.71 21.69 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 

นางนารี แซ่ล้ี 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า จากแบบ 56-1 One Report หน้า 184 หัวข้อเงินกู้ยืมระยะยาว 
เงินกู้ยืมของบริษทัย่อยในประเทศไทยจ านวนเงิน 2,396,612 (พนับาท) มี
ค าอธิบายหนา้ 185 บรรทดัสุดทา้ยว่า วตัถุประสงคเ์พื่อการช าระต่อสร้างเรือ
บรรทุกตูค้อนเทนเนอร์จ านวน 1 ล า ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัย่อยยงัไม่ไดเ้บิกรับ
เงินกูย้มืดงักล่าว สอบถามวา่ขอ้มูลมีความขดัแยง้กนัหรือไม่ 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากว่าบริษทัฯ มีการต่อสร้างเรือจ านวน 2 ล า ล า
แรกเราได้รับมอบแลว้เม่ือปี 2565 และได้มีการเบิกเงินกู้จาก EXIM ซ่ึงได้
ระบุไวใ้นหมายเหตุวา่ เงินกูย้มืของบริษทัฯ จ านวน 69 ลา้นเหรียญ ในขณะท่ี
หมายเหตุอีกอนัพูดถึงเรืออีกล าซ่ึงอยู่ระหว่างการต่อสร้าง โดยบริษทัฯ ยงั
ไม่ไดรั้บเรือ และมีก าหนดการรับเรือล าดงักล่าวในเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 แต่
เน่ืองจาก EXIM ได้ให้วงเงินกู้กับเราเรียบร้อยแล้ว  จึงมีหมายเหตุไว้ว่า 
ปัจจุบนับริษทัยอ่ยยงัไม่ไดเ้บิกเงินกูย้มืดงักล่าว  
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 500,770,105 0 731,500 0 

ร้อยละ 100 0 - 0 

หมายเหต:ุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 200 หุน้ 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า จากผลการด าเนินของบริษทัฯ ในปี 2565 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 

ธันวาคม 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 24,625.18 ลา้นบาท คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรให้
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 จากก าไรดงักล่าว 
รวมในอตัราหุน้ละ 7 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 828,750,000 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,801 ลา้นบาท 
ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 ไปแล้ว จ านวน 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 2 
กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท และเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท โดย 
บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกหุน้ละ 3 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,486 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายจาก 

1) ก าไรส่วนท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตรา  
0.60 บาท  

2) ก าไรสุทธิของกิจการท่ีได้รับยกเวน้ภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี314) พ.ศ. 2540 อตัรา 0.40 บาท 

3) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นรายได ้เพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันั้น ผูถื้อหุน้ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได ้อตัรา 2.00 บาท 
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โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น 
(Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในในวนัท่ี 17 มีนาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2566 ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการ
ล่วงหนา้แลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ในอตัราหุ้น
ละ 7 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,801,250,000 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 ไปแลว้ จ านวน 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 2565 ใน
อตัราหุ้นละ 1.75 บาท และเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2565 ในอตัราหุ้นละ 2.25 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จะจ่ายเงิน
ปันผลส่วนท่ีเหลืออีกหุ้นละ 3 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,486,250,000 บาท โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 501,501,605 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 - 0 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้ งท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 30. ก าหนดว่า ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ
ประจ าปีทุกคร้ัง ให้คณะกรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้ 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 น้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3
ราย ไดแ้ก่ 

(1) นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการ 
(2) นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์  กรรมการ และ 
(3) นายวิเศษ จูภิบาล   กรรมการอิสระ 
 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึง

ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัในวาระน้ีออกนอกห้องประชุมเป็นการ
ชัว่คราว 

บริษทัฯ ได้ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัฯ ระหว่าง
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยกลั่นกรอง
คุณสมบติัเป็นรายบุคคล และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3ราย มีคุณสมบติัครบถว้นตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 คุณสมบัติของผู ้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ราย ไดแ้ก่ นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์และนายวิเศษ จูภิบาล ให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้วา่ การเสนอเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จะส่งผลให้นายวิเศษ จูภิบาล ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกนั กรรมการรายดงักล่าวยงัคงมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเห็นว่า นายวิเศษ จูภิบาล 
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้ งเป็นผูมี้ความรู้ด้านวิศวกรรมและมีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการกลัน่กรอง
จากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลแลว้ 

ขอ้มูลของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบติัของผู ้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ปรากฎรายละเอียดท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 และ 8 ตามล าดบั 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคน

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนวาระท่ี 7 ให้ชดัเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงส าหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
เม่ือพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแลว้ ขอให้ผู ้ถือหุ้นทุกคนส่งบตัรลงคะแนนทุกใบให้แก่เจา้หน้าท่ี
เพื่อน าไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อมกนัในคราวเดียว โดย
วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดย
แต่งตั้งกรรมการ 3 ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

7.1 นายสุเมธ ตันธุวนิตย์  กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 492,546,885 8,954,720 0 0 

ร้อยละ 98.21 1.79 - 0 

 
7.2 นายทวินโชค ตันธุวนิตย์  กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 499,897,505 1,604,100 0 0 

ร้อยละ 99.68 0.32 - 0 

 
7.3 นายวิเศษ จูภิบาล  กรรมการอสิระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 492,184,875 9,316,730 0 0 

ร้อยละ 98.14 1.86 - 0 
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วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 
ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39. ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

ทั้งน้ี ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดให้สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคน
เดิมให้ท าหน้าท่ีไดไ้ม่เกิน 7 รอบปีบญัชี และบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมไดห้ลงัจากเวน้การ
ปฏิบติัหน้าท่ี 5 รอบบญัชีติดต่อกัน ซ่ึงการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีได้ผ่านการ
พจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรตามคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่  

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 และ/หรือ 
2. นางสาวดรณี สมก าเนิด  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 และ/หรือ 
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 และ/หรือ 
4. นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821 
จากส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2566 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 โดยคนใดคนหน่ึงในส่ีคนดังกล่าว เป็นผูล้งนามรับรอง 
งบการเงินของบริษทัฯ ในนามของส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 
2566 เป็นจ านวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากบัปีท่ีแลว้ 

ขอ้มูลผูส้อบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 
นอกจากน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจ าปี  2565 มีรายละเอียด
ปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ”ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2565 (หนา้ 116) 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 สรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอยีด ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอ
ในปี 2566 

ค่าสอบบัญชี 
ในปี 2565 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
 - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 700,000 700,000 

 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 930,000 930,000 
รวม 1,630,000 1,630,000 
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ผูส้อบบญัชีท่ีขอเสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกับบริษทั / บริษทัย่อย/ 
ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566  
นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 (ลงนามเป็นปีท่ี 2) และ/หรือ นางสาวดรณี 
สมก าเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5596 และ/หรือ นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821 จากส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. 
แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2566 โดยคนใดคนหน่ึงในส่ีคนดงักล่าวเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของ 
ส านักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ 
ให้ส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2566 เป็นจ านวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากบัปีท่ีแลว้ โดยท่ีประชุมมีมติ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 497,558,985 3,939,320 3,300 0 

ร้อยละ 99.21 0.79 - 0 

 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู ้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนั้น ให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด กล่าวคือ ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 
2 ก าหนดไวว้่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้น
หนังสือนัดประชุมแล้ว ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 44 ประจ าปี 2566 ระหว่างวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565 ปรากฏไม่มี
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
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ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายเมธา นภากรัณต ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า บริษทัฯ มีการขยายเส้นทางไปประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีมี
อยูเ่ดิมหรือไม่ 

นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ  

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ถา้พูดถึงจ านวนประเทศก็จะมีเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
การท่ีเราจะตดัสินใจว่าจะเพิ่มประเทศใดตอ้งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
อย่างเช่นมีปัญหาเร่ือง Sanction หรือไม่ และตามท่ีไดช้ี้แจงไปก่อนหนา้แลว้
นั้ นว่า หากมีการขยายเพิ่มขึ้ นก็จะเป็นบริเวณจีน เอเชีย อินเดีย อนุทวีป
อินเดีย (Indian subcontinent) ตะวนัออกกลาง และแอฟริกาตะวนัออก  

นายวิทวสั พรกุล 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวแสดงความยนิดีถึงผลก าไรท่ีสูงสุดเป็นประวติัการณ์ อย่างไรก็ตาม ใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คงไม่มีบริษทัฯ ใดท่ีมี P/E ต ่าเช่นน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ
มาก ตนคิดว่าผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่อาจจะไม่ไดถ้ามถึงความกงัวลท่ีเกิดขึ้น เช่น 
ค่าเช่าเรือท่ีลดลงหลายเท่า อย่างไรก็ตาม ตนมีความยินดีท่ีผูบ้ริหารไดมี้การ
เตรียมการรองรับในเร่ืองต่าง ๆ ไวค้่อนขา้งเยอะ จึงขอให้ผูบ้ริหารแสดงถึง
ความมัน่ใจกับผูถื้อหุ้นว่า เราจะสามารถท าก าไรได้เท่าไร แมว้่าปีน้ีอาจจะ
ลดลงแน่นอนหรือลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของปีท่ีแลว้ หรืออยา่งไร 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

กล่าวขอบคุณและรับข้อสังเกตของผูถื้อหุ้น และแจ้งว่าบริษัทฯ มีความ
ภาคภูมิใจท่ีสามารถท างานตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อหุ้นไดถึ้งขนาด
น้ีในรอบหลายปี ท่ีผ่านมา และได้เชิญนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ประธาน
กรรมการบริหาร ผูซ่ึ้งเป็นก าลงัส าคญัในการน าบริษทัฯ มาถึง ณ จุดน้ี ช้ีแจง
และใหค้วามมัน่ใจกบัผูถื้อหุน้วา่ ในอนาคตเราจะไปไดอ้ยา่งไร 

นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจท่ี
ค่อนขา้งท่ีจะเป็น International มากๆ หมายความวา่มีปัจจยัภายนอกค่อนขา้ง
เยอะ ตอนน้ีปัญหาหนักท่ีสุดท่ีเราคิดว่ามีส่วนกระทบเศรษฐกิจของโลก 
หลกั ๆ มี 2 ประการ คือ (1) ความขดัแยง้ทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์ ซ่ึงส่งผลต่อ
ปัญหาเร่ืองสกุลเงินดอลลาร์ ว่าจะมีการลดการใช้สกุลเงินดอลลาร์มากขึ้น
เร่ือยๆ ในขณะเดียวกนั สหรัฐอเมริกาเองก็พยามยามท่ีจะรักษาต าแหน่งโดย
การท าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นไปไดท่ี้จะรักษาสกุลเงินดอลล่าร์ไวใ้ห้เป็นสกุล
เงินหลักของโลก ซ่ึงขึ้ นอยู่กับการเมืองของสหรัฐอเมริกาและการเมือง
ระหว่างประเทศ  ปัญหาประการท่ี  (2) คือ  เร่ืองดิน ฟ้ าอากาศ  และ 
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Decarbonization จากความกงัวลเร่ืองปัญหาโลกร้อนและเกิดการแปรปรวน
มากขึ้น ท าให้ประชาชนต่อตา้นสงครามและโลกร้อน โดยปัจจยัเหล่าน้ีลว้น
กระทบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ งส้ิน ในระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ ก็ผ่าน
อุปสรรคมาเยอะ โดยในช่วงแรกธุรกิจของเราเจริญเติบโตมาทาง SOC คือ
พึ่งพาการรับส่งสินคา้จากบริษทัเรือใหญ่ท่ีขนให้เรา พอหลงัจากท่ีเกิดวิกฤต
หลายคร้ังขึ้น รูปแบบก็เปล่ียนไปท าให้เราปรับตวัมากขึ้น จนถึง ณ ปัจจุบนั 
ท่ีเราประสบความส าเร็จท่ีเราสามารถขนสินคา้ของเราเองได้ ก็คือ COC ท่ี
มากขึ้นเร่ือย ๆ ในขณะท่ี SOC ก็ขนเท่าท่ีคิดว่าจะช่วยให้เรามีก าไรมากขึ้น 
เม่ือเป็นเช่นน้ีเราคงขยายเส้นทางและขอบเขตออกไป เช่น การลงทุนเร่ืองตู ้
การควบคุมดูแลตู ้การใชตู้ใ้ห้เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ใชเ้รืออย่างเดียว ซ่ึงจะ
เห็นว่านโยบายการตลาดของเราคือการขยายตลาด นั่นคือการรับสินคา้ไป
ตลาดใหม่ ๆ โดยการเช่าตูแ้ละเช่าเรือ จนกระทัง่มีความมัน่ใจจึงหาเรือเอง  
บริษทัฯ จะเติบโตไปทีละก้าวด้วยความมัน่ใจอย่างท่ีกรรมการผูจ้ดัการได้
กล่าวไว ้เช่น เร่ืองการขยายการรับสินคา้ตูเ้ยน็ เราก็เร่ิมจากการเช่าตูเ้ขาก่อน 
แลว้ก็ฝากเรือเขาไปก่อน จนกระทัง่เรามีความมัน่ใจแลว้ว่า เราเขา้ใจตลาดจึง
เร่ิมซ้ือตูเ้อง นอกจากน้ี การขนส่งสินคา้จ าพวกอาหารซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัของ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูป รวมถึงการขนส่งทุเรียนในจีน 
ต่อไปก็ต้องมีสินค้าเหล่าน้ีไปทางตะวนัออกกลาง ซ่ึงเราก็ตอ้งไปแข่งกับ
อินเดีย ซ่ึง Supply อาหารให้กบัตะวนัออกกลาง เราก็เตรียมตวัท่ีจะท าต่อไป
เร่ือยๆ  
ส่วนเร่ืองราคาหุ้นกบัเร่ือง P/E คือเร่ืองของกลไกตลาด ท่ีอาจจะมีความคิด
อยา่งไร เขาจะมีความมัน่ใจอยา่งไร โดยตนมีความเช่ือว่าผูถื้อหุ้นจ านวนมาก
ก็มีความกงัวลว่าเราจะกลบัไปเหมือนอดีตท่ีอาจขาดทุน ซ่ึงคาดว่าจะไม่ถึง
ในระดบันั้นแลว้ เพราะว่าทิศทางธุรกิจเราเปล่ียนไปแลว้ ในขณะน้ี บริษทัฯ 
ยืนบนขาของเราเองแลว้ มีความมัน่ใจแลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบ
บริหารภายในท่ีท าเม่ือมีก าไรและการมีความยดืหยุน่ (Flexibility) เช่น การมี
เรือหลายขนาด หลายเส้นทาง และสามารถสับเปล่ียน (Switch) เรือเส้นทาง
ได้ ทั้งน้ี เรายงัมีเข็มทิศท่ีเรียกว่าขอ้มูลภายในท่ีรู้ว่าไปทางไหนดี บวกกับ
ปัจจยัภายนอกซ่ึงเปลี่ยนแปลงไดทุ้กเม่ือ เรามีทางเลือกหลายทาง ซ่ึงคิดวา่ท า
ให้ธุรกิจของเรามัน่คงยิ่งขึ้นกว่าเก่า เราหาสินคา้ขนเอง เรามีตูข้องเราเอง ตูก้็
มีเช่าส่วนนึงและเป็นของเราส่วนนึง เรามีความยืดหยุ่นหลาย ๆ อย่าง ทั้ ง
จ านวนตู้ จ านวนเรือ ขนาดตู้ ขนาดเรือ เส้นทางด้วย จึงสามารถให้ความ
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มัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ไดว้า่ บริษทัฯ จะมีความมัน่คงและฝ่ายบริหารก็จะท าทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด 

นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

แจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า ส่ิงท่ีบริษัทฯ ได้ท ามาทั้ งหมดเปรียบเสมือน
พื้นฐานให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้เร็วขึ้ น ตามท่ีได้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมแลว้นั้น เช่น ระบบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ หรือ Report ท่ีสามารถ
ตอบสนองไดเ้ร็วขึ้น นอกจากน้ี จากอนัดบั World Ranking ของเรือ อนัดับ
ของบริษทัฯ อาจไม่ไดข้ึ้นสูงมากนกั แต่อย่างไรก็ตาม เราก็จะค่อย ๆ เติบโต
อย่างมั่นคงจากส่ิงท่ีเราเรียนรู้มาทั้ งหมด 10 กว่าปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเกิด
ปัญหาอะไรขา้งหน้าเราสามารถบริหารจดัการได้ทั้ งกับสินทรัพย์ หน้ีสิน 
และความผนัผวนของตลาด 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ 

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ และไดปิ้ดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 44 ประจ าปี 2566 เวลา 12.15 น. 

 
อน่ึง ณ ตอนปิดการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 108 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 

53 ราย และรับมอบฉันทะ 55 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 501,501,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.5130 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 
 

-ลงนาม- 
(ดร. จ าลอง อติกุล) 

ประธานกรรมการบริษทั 
 

-ลงนาม- 
(นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล) 

เลขานุการบริษทั 


